



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒๒๔๕ ๘๘๒๔ หรือ โทร. ๒๗๑๑ โทรสาร ๐๒๒๔๕ ๘๘๒๔)

ที่ กท.๐๗๐๑/๒๒๗๘ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเลขาธิการ ขอส่งสำเนาประกาศสำนักอนามัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑ ราย และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑ ราย สรุปรายชื่อของผู้ขอรับคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดง ผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นางสายน้ำผึ้ง ศรีนางแย้ม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักอนามัย



ประกาศสำนักอนามัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ รายต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสาวมณฑิกา ไวศยดำรง	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ กสภ.๓๘)	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กสภ.๓๘)	กลุ่มงานสุขภาพจิต กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนทร สุนทรชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวมณฑิภา ไวศยดำรง

เพื่อขอประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(3)35)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง นิติศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 10 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2556 - 16 พ.ย. 2566)</p> <p>- 10 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2556 - 16 พ.ย. 2566)</p> <p>- 10 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2556 - 16 พ.ย. 2566)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 0968 วันออกใบอนุญาต 11 มีนาคม 2564 วันหมดอายุ 10 มีนาคม 2569</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 98</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวมณฑิภา ไวยศจ์ดำรง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กสภ.38)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การจัดบริการทางสังคมในงานสุขภาพจิตเชิงรุก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 สิงหาคม - 29 กันยายน 2566

ขณะดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มงานสุขภาพจิต กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทางการให้บริการทางสังคมในงานสุขภาพจิตเชิงรุก สามารถให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาทางสังคมได้
2. เกิดระบบการส่งต่อช่วยเหลือ กรณีผู้ใช้บริการที่มีปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อน ได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อดูแลช่วยเหลือ
3. เกิดการจัดระบบบริการทางสังคม ให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลช่วยเหลือครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต สังคม ได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางสังคมที่เหมาะสมและตามสิทธิที่พึงจะได้รับ

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

พัฒนารูปแบบการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการสังคม แก่ประชาชน ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระดับบุคคล

ประชาชนได้รับทราบสิทธิของตนตามกฎหมาย และเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน ระดับหน่วยงาน

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ ลดการใช้กระดาษ



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักการ
การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักการ
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสาวภาวนา แซ่จิว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๔๘)๒๒)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๔๘)๒๒)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชรอุทิศ สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวันทนี วัฒนะ)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รักษาการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภาวณา แซ่จิว

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส. (๔๘)๒๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๒๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๐ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖)</p> <p>- ๑๒ ปี ๒ เดือน</p> <p>ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖)</p> <p>- ๒๖ ปี ๖ เดือน</p> <p>ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๐ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๕๖๓๖๑ วันออกใบอนุญาต วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ วันหมดอายุ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๗๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๘</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวภาวนา แซ่จิว

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๔๘)๒๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชรอุทิศ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) กลุ่มงานการพยาบาลและบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชรอุทิศ สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมินผลสำเร็จของงาน

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดีขึ้น

๒. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าร่วมโครงการหลังเข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและดูแลตนเองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐ โดยผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ การส่งเสริมทักษะความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย สาธิตวิธีการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการสมมติบทบาท SKT การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและดูแลตนเองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของนันทกาญจน์ ปักซี่ (๒๕๖๐: ๖๐-๖๔) ผลการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและดูแลตนเองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น และวาสนา มุลฐี(๒๕๖๐: ๖๐-๖๔) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$)

๓. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

๔. เป็นแนวทางในการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน การเฝ้าระวังป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดภาวะพึ่งพิงในอนาคต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงยกระดับการพยาบาลผู้ป่วยในด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ผลของโปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชรอุทิศ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมจากเบาหวาน และค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร ๘ ชั่วโมง ระดับน้ำตาลสะสม ระดับความดันโลหิต ระดับซีรั่มครีเอตินิน และอัตราการกรองของไต ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

๒. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมจากเบาหวาน และค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร ๘ ชั่วโมง ระดับน้ำตาลสะสม ระดับความดันโลหิต ระดับซีรั่มครีเอตินิน และอัตราการกรองของไต ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

๓. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเกิดโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน

กลุ่มเป้าหมาย

ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร ๘ ชั่วโมง มากกว่า ๑๓๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชรอุทิศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประโยชน์ต่อการบริการพยาบาล นำไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปรับปรุงการจัดการอบรมความรู้ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อชะลอไตเสื่อม

๒. ประโยชน์ต่อผู้ป่วย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเอง และมีทัศนคติที่ดีในการดูแลตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายและลดอัตราการเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้

๓. เป็นแนวทางการพัฒนาการทำงานของงานอนามัยชุมชนที่ได้มาตรฐานและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆได้